



คำแถลงนโยบาย

ของ

นายสมชาย ตุ่มดีลิ่ง

นายกเทศมนตรีตำบลดีลิ่ง

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลดีลิ่ง

ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๕๕

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดีลิ่ง

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ ให้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและถูกวิธี รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เหมาะสม

ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ให้มีความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อหรือรับแจ้งข่าวสาร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน

๑๑. ด้านการพัฒนาองค์กร

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้รับการฝึกอบรมความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง โดยให้ยึดถือการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย มีวินัยในตนเองและต่อองค์กร

ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของบุคลากรภายในองค์กร และยึดถือหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค ในงานบริการประชาชนและสังคม

ส่งเสริมการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อร่วมบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมเสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในองค์กร และงานบริการประชาชนอย่างเพียงพอเหมาะสม

ท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอกราบเรียนว่า นโยบายทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ได้ยึดถือตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลดีลังโดยยึดถือหลัก ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตั้งอยู่บนความถูกต้องยึดมั่นในหลักแห่งประชาธิปไตย

การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเทศบาลตำบล จะบรรลุไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ความเจริญก้าวหน้า การเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง ตามที่ได้แถลงมาทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน ภาคเอกชน ส่วนราชการทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ตามแบบลักษณะการพัฒนาแบบหลักบูรณาการ และที่สำคัญอย่างยิ่งต้องได้รับฉันทานุมัติ ความร่วมมือและสนับสนุน จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดีลังทุกท่าน ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันทำให้ท้องถิ่น บ้านเราพัฒนาอย่างสร้างสรรค์มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนชาวตำบลดีลัง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิปัญญา มีสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน

กระผมขอให้ความมั่นใจว่าจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ และตามแผนการที่จะทำต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และจริงใจต่อประชาชนและกระผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ทุกประการ

ขอขอบคุณครับ